

เหตุการณ์สำคัญ

- สหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับแคนาดาและเม็กซิโก ภายใต้ชื่อ United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA)
- นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กล่าวสุนทรพจน์ แสดงถึงความมั่นใจว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มที่ดี และเข้าใกล้ช่วงที่อัตราการว่างงานต่ำ รวมถึงระบุว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจะมีความจำเป็นน้อยลงเรื่อยๆ
- รัฐมนตรีการคลังอิตาลีออกแถลงการณ์ว่าจะยังคงเป่าการขาดดุลการคลังในปี 2562 ที่ -2.4% ของจีดีพี แต่รัฐบาลจะปรับลดเป้าหมายการขาดดุลงบประมาณในปี 2563 และ 2564 ลงเหลือ -2.1% และ -1.8% ของจีดีพี
- ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของไทยเดือนกันยายน 2561 ปรับตัวลดลงจากความกังวลที่เพิ่มขึ้น
- ธนาคารโลก ปรับประมาณการ GDP ของไทยในปี 2561 ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 4.5% (yoy)

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ

- การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ เม็กซิโก และแคนาดา สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ฉบับใหม่ เรียกว่า "ข้อตกลงสหรัฐอเมริกา-เม็กซิโก-แคนาดา" (United States-Mexico-Canada Agreement) หรือ USMCA เป็นข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ซึ่งจะมีการลงทุนในข้อตกลงดังกล่าวภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561
- ดัชนี ISM Manufacturing Production เดือนกันยายน 2561 ปรับตัวลดลง -1.5 จุด มาที่ระดับ 59.8 จุด จากยอดคำสั่งซื้อสินค้าใหม่ และราคาจำหน่ายที่ลดลง แต่ผลผลิต ยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ และการจ้างงานปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยดัชนีที่เหนือระดับ 50 จุด แสดงว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมอยู่ในทิศทางขยายตัว
- การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Change in Non-Farm Payroll) เดือนกันยายน 2561 เพิ่มขึ้น 134,000 ตำแหน่ง นับเป็นการเพิ่มขึ้นที่น้อยที่สุดในรอบ 1 ปี ขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวที่ระดับ 3.7% ของกำลังแรงงาน นับเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 49 ปี ขณะที่ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 2.8% อยู่ในระดับที่นักวิเคราะห์คาด

ไทย

- ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เดือนกันยายน 2561 ลดลงมาที่ระดับ 82.3 จุด จากระดับ 83.2 จุดในเดือนก่อนหน้า โดยผู้บริโภคมีความกังวลเรื่องราคาสินค้าเกษตรที่อยู่ในระดับต่ำ ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้น และความเสี่ยงที่การส่งออกสินค้าของไทยจะชะลอลงจากสงครามการค้า
- ธนาคารโลก ปรับประมาณการ GDP ของไทย ในปี 2561 ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 4.5% (yoy) จากคาดการณ์เดิมเมื่อเดือนเมษายน ที่ 4.1% (yoy) เนื่องจากการลงทุนภาครัฐและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าในปี 2562-2563 จะเติบโต 3.9% (yoy) เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์เดิมที่ 3.8% (yoy) โดย ในปีหน้าเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากปัจจัยภายนอกประเทศ

ยุโรป

- รัฐบาลอิตาลีออกมาระบุว่าจะคงเป่าการขาดดุลการคลังปี 2562 ที่ -2.4% ของจีดีพี ตามร่างงบประมาณที่ได้เสนอต่อรัฐสภา ท่ามกลางเสียงโต้แย้งจากสหภาพยุโรปเนื่องจากการขาดดุลดังกล่าวจะทำให้หนี้สาธารณะต่อจีดีพีของอิตาลีมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่ง ณ ปี 2560 ระดับหนี้สาธารณะต่อจีดีพี คิดเป็น 132% ของจีดีพี โดยทางสหภาพยุโรปประเมินว่าอิตาลีไม่ควรขาดดุลเกินกว่า -1.6% ของจีดีพี เพื่อให้หนี้สาธารณะที่อยู่ในระดับสูงสามารถปรับตัวลดลงได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ประธานธนาคารกลางยุโรปได้เข้าพบประธานาธิบดีอิตาลีแล้ว รัฐมนตรีการคลังออกแถลงการณ์ในเวลาต่อมาว่าจะยังคงเป่าการขาดดุลการคลังในปี 2562 ที่ -2.4% ของจีดีพี แต่รัฐบาลจะปรับลดเป้าหมายการขาดดุลงบประมาณในปี 2563 และ 2564 ลงเหลือ -2.1% และ -1.8% ของจีดีพี
- ดัชนี PMI Manufacturing Production เดือนกันยายน 2561 ปรับตัวลดลง -1.4 จุด มาที่ระดับ 53.2 จุด เป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี บ่งชี้ถึงทิศทางการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่แผ่วลง
- อัตราการว่างงานยุโรปเดือนสิงหาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 8.1% ต่ำสุดในรอบ 9 ปี แต่ยังมีบางประเทศที่อัตราการว่างงานสูง เช่น กรีซ 19.1%, สเปน 15.2%, อิตาลี 9.7%, ฝรั่งเศส 9.3% และ โครเอเชีย 8.5% เป็นต้น

ญี่ปุ่น

- ดัชนี PMI Manufacturing Production เดือนกันยายน 2561 ทรงตัวที่ระดับ 52.5 จุด เท่ากับเดือนก่อนหน้า โดยดัชนีที่เหนือระดับ 50 จุด แสดงว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีทิศทางขยายตัว
- รายจ่ายภาคครัวเรือน (Household spending) เดือนสิงหาคม 2561 ขยายตัว 2.8% (yoy) เพิ่มขึ้น จาก 0.1% (yoy) ในเดือนก่อนหน้า และสูงสุดในรอบ 3 ปี เป็นการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในหมวดการศึกษา การขนส่ง และสื่อสาร และบริการสุขภาพ

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	-2.04%	-1.89%	M-S50 M-BT HiDiv HiDivPlus	Neutral	<p>SET Index ปิดสัปดาห์ 1,720.52 จุด ลดลง -2.04% WoW ภาพรวมตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงส่วนใหญ่ยังได้รับผลกระทบเชิงลบจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี รวมทั้งตลาดเกิดใหม่ (EM) ยังกดดันต่อเงินทุนไหลออก นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นให้ติดตามได้แก่</p> <p>1) การท่องเที่ยวออกมาตรการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจีนชั่วคราว “Double Entry Visa” มาตรการฟรีวีซ่า หรือขอวีซ่า 1 ครั้ง และใช้เที่ยวในไทยได้ 2 ครั้ง เพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวให้ทันกับฤดูกาลท่องเที่ยว ตรุษจีนและสงกรานต์ในปี 2562</p> <p>2) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เสนอมาตรการเพื่อควบคุม NPL สินเชื่อที่อยู่อาศัย มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2562 โดยจะปรับลดอัตราส่วนระหว่างสินเชื่อกับความคุ้มค่า (LTV Ratio) สำหรับบ้านหลังที่สองเป็น 80% รวมถึงการปรับเกณฑ์ Risk-Weight สำหรับสินเชื่อบ้านที่มีขนาด 10 ล้านบาทขึ้นไปและบ้านหลังที่สองขึ้นไป เกณฑ์ดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงสินเชื่อประเภทอื่นๆ ส่วนเพิ่มที่เข้าบ้านหลังเดียวกันเป็นหลักประกัน อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ดังกล่าวถือว่ายังไม่สิ้นสุดเนื่องจากจะมีการทำประชาพิจารณ์วันที่ 11 ตุลาคม ซึ่งอาจทำให้เกณฑ์ที่จะออกมาจริงผ่อนคลายนกว่าที่ ธปท. นำเสนอ</p> <p>3) คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เห็นชอบหลักการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (EEC Project List) อีก 4 โครงการหลังจากที่เห็นชอบโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยคาดว่าจะมีการออกหนังสือชี้ชวนให้เอกชนมาร่วมลงทุนได้ภายในเดือน ตุลาคมนี้ ซึ่งโครงการเพิ่มเติมได้แก่ 1.โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 2.โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา 3.โครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 และ 4. โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมูลค่ารวม 4 โครงการกว่า 4.7 แสนล้านบาท จะช่วยส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายในให้แข็งแกร่งขึ้นได้</p> <p>ปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่ 1) 11 ตุลาคม ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ 2) 12 ตุลาคม ตัวเลขส่งออกจีน สำหรับแนวโน้ม SET index สัปดาห์นี้ คาดดัชนีมีแนวโน้มที่ระดับ 1,720 จุด และแนวต้านที่ระดับ 1,735 จุด</p>
ตราสารหนี้ไทย	Thai Govt 10Y (5/10/2018 @ 2.87%)	+0.06% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.33% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	MMGOV, MMM, MMM-Plus	Underweight	<p>อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยภายนอกประเทศ ได้แก่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก UST 10 ปีเพิ่มขึ้นจาก 3.03% เป็น 3.23% ณ สิ้นสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากได้รับข่าวดีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การที่สหรัฐฯ และแคนาดาสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าเสรี NAFTA ฉบับใหม่ได้ ซึ่งเรียกว่า ข้อตกลง USMCA นอกจากนี้การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ออกมาดีเกินคาด ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขด้านการจ้างงานภาคเอกชน หรือ ตัวเลข ISM ซึ่งถือว่าเป็น Positive Surprise ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มให้น้ำหนักมากขึ้นว่า Fed จะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่เร่งขึ้นได้</p> <p>นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย จำนวน 15,370 ล้านบาท ทั้งในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่า 1 ปี และตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แนวโน้มการซื้อขายในสัปดาห์นี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการประมูล LB326A (Benchmark 15ปีของไทย) ในช่วงกลางสัปดาห์</p>
	US Treasury 10Y (5/10/2018 @ 3.23%)	+0.20% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.83% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน		
ตราสารทุนต่างประเทศ	US (S&P500)	-0.97 %	+7.92%	I-Develop M-VI	Slightly Underweight	ตลาดหุ้นทั่วโลกสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา สาเหตุจาก Bond Yield สหรัฐฯปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ จากโอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง รวมถึงการลดขนาดของงบดุล สิ่งที่ต้องจับตา ได้แก่ ผลประกอบการบริษัทของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เริ่มต้นด้วยกลุ่มธนาคาร JPMorgan Citigroup และ Wells Fargo สัปดาห์นี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศออกมาไม่มากนัก ประกอบด้วย Current Account ของญี่ปุ่น Foreign Direct Investment ของจีน และ Producer and Consumer Inflation ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีการประชุมระหว่าง IMF และ World Bank ที่จะพบกันที่ Bali เพื่อที่จะปรึกษาถึงพัฒนาการการเงินและเศรษฐกิจโลก		
	Europe (STOXX50)	-1.58%	-4.52%					
	Japan (NIKKEI)	-1.39%	+4.48%					
	Emerging Market (MSCI EM)	-4.50%	-13.61%					
	Gold	+1.07%	-7.61%				I-GOLD	Slightly Underweight
	Oil (WTI)	+1.49%	+23.04%				I-OIL	Neutral
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade Corporate	-1.31%	-4.44%	I-SMART	Underweight	พันธบัตรสหรัฐฯอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเข้าสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2554 ที่ระดับ 3.23% เนื่องจาก รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯสัปดาห์นี้ออกมาแข็งแกร่ง เช่น ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นมาก ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการที่อยู่ระดับสูงสุดในรอบ 21 ปี รายงานการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ ออกมาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยในเดือน กันยายน สูงขึ้น 230,000 ตำแหน่ง จาก 168,000 ตำแหน่งในเดือนก่อนหน้าและสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ คำสั่งซื้อสินค้าของโรงงานในสหรัฐฯ เติบโตในเดือนสิงหาคม โดยขยายตัวที่ 2.3%MoM จากการหดตัวที่ -0.5%MoM ในเดือนก่อนหน้า ยอดการขอสวัสดิการสำหรับผู้ไม่มีงานทำปรับลดลงในเดือนกันยายน นอกจากนี้ความเห็นของนายโพลด์ต่อการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องโดยประธาน Fed กล่าวว่า Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยนโยบายสูงกว่าเป้าหมายในระยะยาว โดยจะยังทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอาจทำให้ดอกเบี้ยสูงเกินระดับเป้าหมายในระยะยาว แต่มองว่าอัตราดอกเบี้ยยังไกลจากจุดนั้นในปัจจุบัน ค่าเงินดอลลาร์ สรอ แข็งค่าขึ้น ด้วยเหตุนี้กลุ่มตราสารหนี้ได้รับผลเชิงลบจากการปรับขึ้นของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล โดยเฉพาะกลุ่มหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงและกลุ่มพันธบัตรรัฐบาล เกิดใหม่มูลค่าปรับลดลงแรง สำหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง และเน้นการวางสถานะ Duration ที่ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื่อรองรับการปรับขึ้นของ Yield และกระจายความเสี่ยงในตลาดยูโรรวมทั้งตลาดเกิดใหม่บางประเทศ รวมทั้งได้รับผลประโยชน์จากค่าเงิน		
	JPMorgan Emerging Bond	-1.46%	-5.03%					
	iBoxx High Yield Index	-0.40%	+2.43%				M-SMART INCOME	Slightly Underweight
	Bloomberg Barclays US MBS Index	-0.97%	-2.03%					

ข้อสงวนสิทธิ์

คำเตือน

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่น่าข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ (I-OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ (I-REITS) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาพการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า การเสนอนโยบายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน